

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวอัญมณี สัจจาชัย
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ผู้เรียบเรียง

บทนำ

การรัฐประหารครั้งล่าสุดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป้าหมายหนึ่งคือการปราบปรามการทุจริต การนำคนผิดมาลงโทษ และการหาแนวทางปฏิรูปประเทศให้ปราศจากคอร์รัปชันในอดีตคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในความรับผิดชอบของศาลอาญา แต่ท่ามกลางปัญหาการทุจริตมีมากและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงยากที่ศาลปกติจะรับมือกับปัญหาการทุจริตได้ไหว ทำให้ผู้กระทำผิดได้ประโยชน์โดยไม่สมควร ดังนั้น ควรจะมีศาลที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีในลักษณะเดียวกับศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน และศาลเยาวชนและครอบครัว ที่ให้ผู้พิพากษาชำนาญพิเศษที่เชี่ยวชาญคดีมาพิจารณา

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการผลักดันของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สปท. ที่มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ "ศาลทุจริต" หรือที่บางคนเรียกว่า "ศาลปราบโกง" จึงถูกเสนอขึ้นผ่าน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยครม.พิจารณาเห็นชอบร่าง พรบ.ฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้

และล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระ ๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๖๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก หน้า ๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงทางสังคมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การทุจริตและประพฤติมิชอบมีความร้ายแรงมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จำนวนมาก หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม สมควรให้

มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินคดีของศาลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของกฎหมาย

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำนวน ๒๒ มาตรา และมีสาระสำคัญโดยสรุปคือ

๑. คำนิยามศัพท์ ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่

“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่า ด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การกระทำที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๒. จัดตั้งศาลขึ้นใหม่ ชื่อ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เป็นศาลที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะอยู่ในระบบของศาลยุติธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับ ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่ใช่ลักษณะเป็นศาลที่มีอำนาจแยกต่างหากเหมือนศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ

๓. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดตั้งขึ้นจะมี ๒ ประเภท คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ๑ แห่ง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ที่อยู่ตามภาคต่าง ๆ ๙ แห่ง

- ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้น ยกฐานะขึ้นมาจากแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา และจะเปิดทำการเมื่อมีการประกาศในพระราชกฤษฎีกา ให้มีขอบเขตตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี แต่คดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นนอกจังหวัดเหล่านี้ก็สามารถยื่นฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องคดีนั้น

- ส่วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และจะต้องระบุเขตอำนาจศาลและกำหนดที่ตั้งศาลในเขตศาลนั้นด้วย
- เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดทำการแล้วห้ามมิให้ศาลชั้นต้นอื่นรับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว้พิจารณาพิพากษา

๔. คดีที่จะเข้าสู่ศาลเป็นคดีที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และร่วมเอกชนเกี่ยวพันให้หรือรับสินบน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ

- คดีอาญาที่เจ้าหน้าที่รัฐ ถูกกล่าวหา หรือร่วมเอกชน กระทำผิด เช่นการเสนอให้และรับสินบน ฮั้วประมูล
- คดีทางแพ่ง ที่ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ป.ป.ช. คดีความผิดฐานฟอกเงิน คดีร่ำรวยผิดปกติ
- คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

โดยคดีที่จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่

- คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือทุจริตต่อหน้าที่
- คดีอาญาที่ฟ้อง ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลธรรมดาที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
- คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือให้สินบน หรือการใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพื่อบังคับใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใด
- คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คดีอาญาที่ฟ้อง ให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ
- คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
- คดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

๕. คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะเป็นคดีที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน สรุปลำนวนส่งให้อัยการ ยื่นฟ้อง ข้าราชการทุกระดับ และคดีที่มีเอกชนร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายทุจริตและประพฤติมิชอบที่ระบุไว้เป็นความผิดด้วย เช่น เอกชนกับเอกชน ร่วมกันทำผิดฮั้วประกวดราคา หรือความผิดเกี่ยวกับเสนอสินบนของเอกชน หรือการใช้

- อิทธิพล สั่งการ ครอบงำเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งคดีที่ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุข้าราชการมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๖. ส่วนคดีทุจริต และคดีจูงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ยังคงอยู่ในอำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่แล้ว จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมายกำหนดชัดเจนว่าคดีใดบ้างที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะยังไม่มีรัฐธรรมนูญ แต่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็พบว่า คดีที่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือคดีที่ร้องขอให้ยึดทรัพย์สินบุคคลดังกล่าว ให้เป็นอำนาจพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับพิจารณาคดีทุจริตของนักการเมืองอยู่แล้ว ดังนั้นศาลทุจริตที่จะตั้งขึ้นใหม่จึงมีอำนาจพิจารณาคดีของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการเท่านั้น ศาลทุจริตแห่งใหม่นี้จะไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับนักการเมือง
๗. ผู้พิพากษาที่จะมาทำหน้าที่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องเคยเป็นผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกศาลจะต้องมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฯ ซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาก่อน
๘. ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลละ ๑ คน กับให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลละ ๑ คน แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ จะกำหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน ๓ คน
๙. ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ศาลชั้นต้นที่มีอยู่พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปได้และกรณีเมื่อมีการเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ให้ศาลชั้นต้นที่มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค้างพิจารณาอยู่คงมีอำนาจพิจารณาต่อไปจนเสร็จ
๑๐. ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาแล้วนั้น "นายอริศม์ อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ศาลยุติธรรมพร้อมดำเนินการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเตรียมเปิดทำการศาลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยจะใช้อาคารเดียวกับศาลแขวงดุสิตที่สร้างใหม่ บริเวณศรียาน ถนนสามเสน โดยกำหนดให้มีอธิบดีผู้พิพากษา ๑ คน และรองอธิบดีฯ อีก ๓ คน ทำหน้าที่บริหารจัดการศาล ขณะที่การพิจารณาคดีนั้น จะประกอบด้วยผู้พิพากษา ๑๐ องค์คณะ ที่มีประสบการณ์พิพากษาคดีมากกว่า ๑๐ - ๒๐ ปี ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคดีที่จะเข้าสู่ศาลเป็นคดีที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และร่วมมือ

กับเอกชนเกี่ยวพันให้หรือรับสินบน สำหรับคดีเจ้าหน้าที่รัฐประพตมิชอบ ปัจจุบันมีคดีที่ฟ้องอยู่ในแผนกคดีทุจริตของศาลอาญากว่า ๔๐ คดี แต่หากตั้งศาลอาญาแผนกคดีทุจริตฯ จะเริ่มรับคดีฟ้องใหม่ในวันที่ ๑ ตุลาคม นี้ " และในอนาคตจะมีการพิจารณาจัดตั้งศาลคดีทุจริตฯ ภาค ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีทุจริตฯ ต่อไป

ซึ่งนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เคยอธิบายไว้กับคมชัดลึกว่า "ศาลยุติธรรม" เตรียมเสนอกฎหมาย "ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพตมิชอบ พ.ศ. ..." เพื่อบริหารจัดการคดีทุจริตและประพตมิชอบ ให้เสร็จรวดเร็ว และให้สัมฤทธิ์ผลในการลงโทษผู้ทำผิด แบบกรรมติดจรวด โดยมีหลักการว่า ผู้ต้องหา หรือ จำเลยที่หลบหนีไประหว่างการปล่อยชั่วคราว จะต้องถูกจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แม้ภายหลังศาลจะยกฟ้องแต่ความผิดฐานหลบหนีคดีก็ยังมีอยู่ และการที่จำเลยหลบหนีไประหว่างพิจารณาจะไม่ทำให้คดีหยุดชะงัก เพราะศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังต่อไปได้ ซึ่งในขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพตมิชอบ ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บทสรุป

การกำหนดให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพตมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพตมิชอบภาค ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพตมิชอบและคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพตมิชอบ จะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างระบบจัดคอร์รัปชัน ช่วยแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่สะสมในสังคมไทยมาช้านาน และทำให้องค์กรตุลาการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในคดีที่มีการกระทำอันเป็นการทุจริตและประพตมิชอบ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน

อีกทั้ง การพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพตมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพตมิชอบภาค มีกระบวนการพิจารณาคดี โดยตุลาการที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้พิพากษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จึงทำให้การพิจารณาคดีต่างๆ ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ ฉบับนี้ถือว่า ครบเครื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องจำเลยหลบหนีคดี เพราะมีบทบัญญัติให้ลงโทษสำหรับจำเลยที่หนีคดี โดยคดีจะนับอายุความระหว่างที่จำเลยหนีคดีและคดีสามารถเดินทางสืบพยานในชั้นศาลต่อไปได้ และมีคำพิพากษาโดยไม่ต้องมีตัวจำเลย อีกทั้งหากจำเลยจะอุทธรณ์คดีก็ต้องมาขึ้นเอง หากหลบหนีก็ถือสละสิทธิ์นั้นไป ศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วว่าอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น ซึ่งหัวใจของการพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพตมิชอบนั้น หลักการพิจารณาคดีที่สำคัญใช้ระบบไต่สวน คู่สำนวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหลัก

เมื่อมีการเปิดศาลพิเศษ เพื่อทำคดีทุจริตแบบนี้อย่างเดียว ก็จะทำให้คดีเร็วโดยสภาพ เพราะไม่ต้องรอคิวคดีปะปนกับคดีอาญาอื่นๆ คดีก็จะชี้ขาดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นย่อมส่งผลทางจิตวิทยาทางสังคมให้ประชาชนเกรงกลัวต่อการกระทำผิด เท่ากับสามารถยับยั้งและป้องกันการโกงได้ในอนาคต

บรรณานุกรม

คม ชัด ลึก.คลอด 'ศาลคดีทุจริต' กลไกใหม่ 'ปราบโกง' , สืบค้นเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จาก

<http://www.komchadluek.com/news/scoop/231274>

ผู้จัดการสุดสัปดาห์.จะรอดู “ศาลคดีทุจริต”ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล, สืบค้นเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จาก

<http://www.manager.co.th/Weekend/ViewNew.aspx>

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก
หน้า ๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙, สืบค้นเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จาก

จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law71-160859-1.pdf